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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหาดกรวด 
สมัยวิสามัญสมัยท่ี 2  ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 
วันที่  16 กันยายน  2562  เวลา  10.00 น. 

ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลหาดกรวด 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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รายชื่อผู้มาประชุม 
นายชัยโรจน์            กองราช 
นางนวรัตน์  ชัยค า 
นางสวง            คุ้มอักษร 
พ.ท.สมศักดิ์           เที่ยงฟัก 
นายสมบูรณ์             อ่ าแจ้ง 
นายปลิม          คล้ายปิ่น 
นายสมศักดิ์    มีปิ่น 
นายพะเยาว์        เมฆไหว 
นายจันทร์แรม     สังจัน 
- 
- 
-  
ผู้ไม่เข้าประชุม 
- 
 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
นายสมัย              สายบุญส่ง  
นายบ าเพ็ญ           ทองทวี 
นายณรงค์ฤทธิ์      พรมมา 
นางสาวชะลอม     บุญเชื่อม 
นายทวี  บุญธูป 
นางสาวอารม  คุ้มแสง 
นายนวพล  วีริยางกูร 
นางสยุมพร  ทาใจ 
นายธวัชชัย  โพธิ์ทอง 
นายสุขุม  ไทยเก่ง 
นางสาวสุพรรณี  ไวคง 
นางอังคณา  ฤทธิ์อารีย์ 
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นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
เลขานุการนายก 
ที่ปรึกษานายก 
รองปลัดเทศบาล 
หัวหน้าส านักปลัด 
หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง 
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เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 
  เมื่อสมาชิกสภามาครบองค์ประชุม  และที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายชัยโรจน์  กองราช  
ประธานสภาเทศบาลต าบลหาดกรวด ท าหน้าทีเ่ป็นประธานที่ประชุม  กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี1  เรื่อง  ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ  
ประธานสภา -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภา สอบถามที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม มีการแก้ไขรายงานการ

ประชุมครั้งที่แล้วหรือไม่  สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่  15 กรกฎาคม  
2562 สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพ่ิมข้อความตอนใด  ให้เสนอต่อที่ประชุม 

 - ที่ประชุมไม่มีผู้ขอแก้ไข  หรือเพ่ิมเติม  ถือว่ารับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง    ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ประธานสภา  3.1 เรื่องขอกันเงินกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 
ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่
มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขอ
อนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิดระยะเวลาหนึ่งปี   
โดยมีรายละเอียดโครงการขอกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
1 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องออกก าลังกาย หมู่ที่ 1 บ้านทับใหม่  งบประมาณ  
127,000 บาท (ระหว่างตรวจสอบราคากลาง) 
2 โครงการซ่อมแซมคลองไส้ไก่บริเวณนานายปลิม  คล้ายปิ่น หมู่ที่ 4 บ้านวังหมู 
งบประมาณ  153,000 บาท  (ไม่พร้อมส่งมอบพ้ืนที่) 
3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทรุด พร้อมแผงกั้นบริเวณโค้งบ้านผู้ใหญ่มาโนช หมู่ที่ 
6 บ้านซ่าน  งบประมาณ  101,000 บาท  (รอแบบแปลน) 
และ ขอกันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพันในปี 2561 และขอขยายเวลาเบิกจ่ายประจ าปี 
2562   
4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าซอยทางลงวัดวังหมู หมู่ที่ 4 บ้านวังหมู งบประมาณ 
212,000 บาท (รอแบบแปลน) 
ผอ.กองช่าง กล่าวต่อที่ประชุมในส่วนของโครงการที่ 3โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนทรุด พร้อมแผงกั้นบริเวณโค้งบ้านผู้ใหญ่มาโนช หมู่ที่ 6 บ้านซ่าน งบประมาณ 
101,000 บาท อยู่ระหว่างรอแบบแปลนนั้นคือจริงๆแบบแปลนเสร็จเรียบร้อย ตอนนี้
รอผู้รับจ้างครับทั้ง 2 โครงการเลยคือ ข้อ 3 กับ ข้อ 4 ส าหรับโครงการที่ 2  โครงการ
ซ่อมแซมคลองไส้ไก่บริเวณนานายปลิม  คล้ายปิ่น หมู่ที่ 4 บ้านวังหมู งบประมาณ  
153,000 บาท  (ไม่พร้อมส่งมอบพื้นที่) คือตอนนี้ชาวนายังท านากันอยู่ คลองไส้ไก่ 
ส าหรับโครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องออกก าลังกาย หมู่ที่ 1 บ้านทับ
ใหม่  งบประมาณ  127,000 บาท (ระหว่างตรวจสอบราคากลาง) ตอนประมาณการ
เวลาเราจะรวมรายการทั้งหมดรวมไปไม่สุดข้อที่ 1 เลยตกหายไป หายไปประมาณ 
20,000 กว่าบาท ถ้ารวม F. ก็จะประมาณ 34,000 บาท เราก็เลยมาโอนเพ่ิมถ้า
ไม่อย่างนั้นไม่สามารถด าเนินการท าได้ ก็เลยมาอนุมัติสภาโอนเพิ่ม 
 



ประธานสภา กล่าวต่อที่ประชุมท่านสมาชิกก็คงจะเข้าใจนะครับ หมายความว่าข้อที่ 1 โครงการ
ก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องออกก าลังกาย หมู่ที่ 1 หลังคายังไม่มีแบบแปลนขอแก้ไข
เกี่ยวกับ F. ก็เพ่ิมขึ้นขอโอนเพ่ิมครับ 34,000 บาท และขอกันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน
ในปี 2561 และขอขยายเวลาเบิกจ่ายประจ าปี 2562 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
ซอยทางลงวัดวังหมู หมู่ที่ 4 บ้านวังหมู งบประมาณ 212,000 บาท 

นางสยุมพร กล่าวต่อที่ประชุมเป็นโครงการของปี 2561 เราขอกันเงินมาในปี 2562 แต่เราก่อหนี้
ผูกพันไม่ได้ก็ใช้ในข้อ 59 แต่ใช้วรรค 2 คือ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินแล้วหาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้ขออนุมัติขยายเวลาการ
เบิกจ่ายได้อีก 1 ปี ต่อสภาท้องถิ่น 

ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะสอบหรือไม่ครับ ส าหรับกรณีขอกันเงินยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ถ้า
สมาชิกไม่มีท่านใดสอบถามขอมติการพิจารณาขอกันเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันทั้ง 4 
โครงการ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบขอกันเงินกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันประจ าปี พ.ศ. 2562 และ กรณีไม่ก่อ
   หนี้ผูกพันในปี พ.ศ. 2561 และขอขยายเวลาเบิกจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 
   ด้วยคะแนนเสียง  9 เสียง 

  

3.2 เรื่อง  การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 โอนลด 
 1 แผนงานงบกลาง  ประเภทเงินส ารองจ่าย  ตั้งงบประมาณไว้  907,300 บาท  ขอ
 โอนลด  720,000 บาท 
 2 แผนงานการพานิชย์ หมวดค่าสาธารณูปโภค  ค่าไฟฟ้า  ตั้งงบประมาณไว้  
 1,200,000 บาท  คงเหลือ  321,275.34 บาท  ขอโอนลด  200,000 บาท 
 3 แผนงานการเกษตร หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ ก่อสร้าง ตั้งงบประมาณ 
 250,000 บาท  ขอโอนลด  250,000 บาท 
 รวมโอนลด  1+2+3   1,170,000 บาท 
  โอนเพิ่ม 
 แผนงานการเกษตร หมวดค่าสาธารณูปโภค  ค่าไฟฟ้าทั้ง 2 แห่ง  ตั้งงบประมาณไว้  
 2,600,000 บาท  คงเหลือ  465,400.10 บาท  ขอโอนเพ่ิม  1,170,000 บาท 
 โอนลด 
 กองช่าง  
 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  หมวดค่าใช้สอย  ค่าบ ารุงรักษาและ
 ซ่อมแซม  
 ต้ังงบประมาณไว้ 550,000 บาท คงเหลือ 311,700 บาท ขอโอนลด 34,000 บาท 
 รวมโอนลด  34,000 บาท 
 โอนเพิ่ม 
 กองช่าง 
 แผนงานเคหะและชุมชน  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างหลังคา
 คลุมเครื่องออกก าลังกาย หมู่ที่ 1  บ้านทับใหม่  ตั้งงบประมาณไว้  127,000 บาท  
 ขอโอนเพ่ิม  34,000 บาท 



  
นางสยุมพร กล่าวต่อที่ประชุมอนุญาตน าเรียนอธิบายกรณีขอโอนเพ่ิมในหมวดค่าสาธารณูปโภค 
 ค่าไฟฟ้า เนื่องจากค่าไฟฟ้าปกติค่าเงินอุดหนุนค่ากระแสไฟฟ้าเกษตรกรสถานีสูบน้ า
 ทั้ง 2 สถานี กรมจะโอนเงินอุดหนุนมาให้ถ้าเป็นปี 2561 ก็จะโอนให้ปี 2562 ทั้ง
 จ านวน แต่ในปีงบประมาณ 2562 กรมได้เปลี่ยนการโอนเงินจัดสรรคือในช่วงต้น
 ปีงบประมาณคือเดือนธันวาคม ปี 2561 ได้เงินโอนเงินอุดหนุนค่าไฟฟ้าปี 2561 มา
 ให้ทั้งก้อนเป็นจ านวนเงิน 1,900,000 บาท พอช่วงปี 2562 เปลี่ยนนโยบายการโอน
 เงินคือโอนเงินเป็นรายไตรมาส  คือไตรมาสคือ 3 เดือน โอนเงินมาเลยเพราะฉะนั้น
 เทศบาลก็เลยตั้งงบประมาณด้านรายรับและรายจ่ายขาดไปในปีนี้ก็เลยต้องมีการโอน
 เงินงบประมารรายจ่ายเข้าไปเพ่ือจะน าไปจ่าย เงินกรมโอนมาให้แล้ว แต่ทางด้าน
 เราต้องทั้งงบประมาณเข้าไปเพ่ือ ส าหรับการเบิกจ่าย ก็ขอโอนเงินงบประมาณเข้าไป
 ให้หมวดค่าสาธารณูปโภคค่ากระแสไฟฟ้าไตรมาส 2 กับไตรมาส 3 ส่วนไตรมาส 4 ก็
 คาดว่าโอนมาในปีงบประมาณหน้าค่ะ 
ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดไม่เข้าใจหรือจะสอบถาม 
สท.ปลิม กล่าวต่อที่ประชุมเรื่องค่ากระแสไฟฟ้ารู้สึกว่าเขาช่วยกี่ % ครับกรมส่งเสริมเมื่อก่อน  
 30 – 70 เหมือนเดิมใช้ไหมครับ คือว่าค่ากระแสไฟฟ้าของเราใช้น้ าเหมือนไม่
 ประหยัดเพราะว่าบริการเพ่ือประชาชนบางคนก็ไม่ได้จ่าย สูบน้ าลงคลองจระเข้ สรุป
 เขาไม่ได้จ่ายค่าน้ าพูดกันในนี้นะครับ อันที่จริงก็ช่วยเหลือกันไป ค่าไฟฟ้าก็น่าจะช่วย
 เราบ้าง คือการสูบน้ าไม่เป็นระบบเมื่อสมัยผมบริหารจัดการเอง คลองจระเข้แตก
 แห้ง ผมพูดแค่นี้ครับ 
ประธานสภา มันคงเป็นการเอ้ือสังเกตดูแล้วพ้ืนที่คลองส่งน้ าหมู่ที่ 1 คลองทับใหม่เขาสูบกัน 3-4 
 วัน พอหมดแล้ว แต่คลองวังหมูครึ่งเดือนยังไม่พอสูบไกลก็ไกล ค่าไฟฟ้าก็มากแต่อัน
 นี้กองการเกษตรให้เขาปรับเปลี่ยนดูรายการ การจะสูบน้ าอย่างไร พ้ืนที่ก็ไม่ได้เยอะ
 กว่ากันมาก แต่ไม่รู้มันเป็นอย่างไร สูบไปเลื่อยไม่เป็นไปตามก าหนดกฎเกณฑ์ ผม
 เห็นแล้วสูบครึ่งเดือนยังไม่หยุด คลองทับใหม่ 7 วัน อย่างมากเต็มหมดแล้ว ผมว่ามัน
 เห็นความแตกต่างกันมาก ต้องกระซิบเจ้าหน้าที่นิดนะครับคิดว่าน่าจะดีขึ้น อย่างที่
 ท่านสท.ปลิมพูดชาวนาส่วนมากก็ปล่อยให้คนเดินน้ าส่วนใหญ่ ไม่ไปดูนาของตัวเอง 
 ปล่อยน้ าไปเลื่อยๆ ทางฝั่งโน้นเขาคิดว่าน้ าห้วยลงคลอง เขาก็สูบท านา เงินก็เลย
 ไม่ได้จ่าย อันนี้ไม่ได้ต่อว่ากองส่งเสริมการเกษตรนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม
 หรือไม่ครับ 
พ.ท.สมศักดิ์ กล่าวต่อที่ประชุมอยากจะทราบเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องออก
 ก าลังกายเดิม 127,000 โอนเพ่ิมอีก 34,000 บาท รวมเป็นเงิน 161,000 บาท จะ
 ด าเนินการให้แล้วเสร็จเมื่อไรครับ 
ผอ.กองช่าง ถ้าโอนเงินงบประมาณเรียบร้อยก็สามารถด าเนินการได้เลยครับ 
ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ 

- ไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถาม ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง 
นางสยุมพร ขออนุญาตสภานะค่ะ โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องออกก าลังกายหมู่ที่ 1 ที่

เสนอ  127,000 บาท สภามีมติเห็นชอบการอนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ิมเข้าไป
เพราะฉะนั้นก็ขอเปลี่ยนเป็นกันเงินในวงเงิน 161,000 บาท  

 
 
 



 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง อ่ืนๆ 
รองปลัดเทศบาล  กล่าวต่อที่ประชุมขอแจ้งใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือนสุดท้ายแล้วนะคะ 
   ตอนนี้กองคลังของเรารีบด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างกันเต็มที่รวมถึงการเบิกจ่าย 
   งบประมาณ กิจกรรมต่างของส านักงานเทศบาลต าบลหาดกรวดที่ผ่านมา ก็ผ่านไป
   ด้วยดีเราได้รับรางวัลเกี่ยวกับเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนรับมาเรียบร้อยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
   เป็นโล่รางวัลคะไม่มีเงินรางวัล 
นายนวพล  กล่าวต่อที่ประชุมเล่าสู้กันฟังนะครับรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการขุดสระป่าแดง
   ตอนนี้ประมาณ 90% แล้วครับ ผู้รับจ้างช่วงแรกไปแล้วบอกไม่ไหวเจอดาน ผู้รับจ้าง
   เขาเลยหาผู้รับจ้างใหม่มาให้ใหม่ ใช้ตัวสกัดก็น่าจะเป็นไปตามรูปแบบรายการผมมองใน
   อนาคตอาจจะมีการวางแผนเรื่องของภัยแล้งระยะเวลาในการวิ่งน้ ามันน่าจะใกล้กว่านี้ 
   เป็นแหล่งน้ าที่ดีที่สุดของหาดกรวดเราก็ว่าได้ ไปดูปริมาณน้ าที่ซึมออกมาใสมากแล้ว
   น่าจะเพียงพอไม่พอเราก็เติมเอาอนาคตคงจะช่วยได้เยอะ ที่เป็นกังวลอีกเรื่องคือเรื่อง
   ภัยแล้งตอนนี้สระห้วยน้ าจางมีอยู่เล็กน้อยใช้ได้ประมาณ 1 เดือนจะถึงหรือเปล่ายังไม่
   ทราบ ถ้าไม่มีน้ าเติมมาอีกนะครับ ผมมองข้ามไปว่ารถน้ าต้องวิ่งกันไม่หยุดแน่นอน เรา
   จะท าอย่างไรดีครับปีหน้า ถ้าฝนไม่ตกลงมาเลยน่าจะไม่รอดเดือนตุลาคมนี้ครับ จะไหว
   ไหมถ้าเราจะดึงประปาบ้างดงช้างดีไปช่วยจะต้องวางระบบท่อ คิดว่าค่าน้ ามันอีกเยอะ
   ครับวันหนึ่งเราวิ่งประมาณ 10 รอบ อย่างต่ า 8-9 รอบ เสาร์ – อาทิตย์ ด้วย ชาวบ้าน
   ต้องมีการปรับตัวเรื่องการใช้น้ าจะใช้น้ าเหมือนปกติไม่ได้แล้ว หมายความว่าจะเปิดทุก 
   24 ชั่วโมงไม่ได้ จะต้องปิด เปิดเป็นเวลา ในเรื่องภัยแล้งทางสมาชิกสภาเราจะ 
   ด าเนินการอย่างไรถ้าไม่มีฝนมาอีก เพราะตอนนี้ก็วนไปดูอยู่แล้วตรงไหนช่วยได้ก็ช่วย 
   คือตอนนี้รถน้ าได้พักบ้าง แต่ก็ยังส่งอยู่ในจุดที่น้ ายังไม่ถึงอันนี้เป็นเรื่องของภัยแล้ง ส่วน
   น้ าท่วมปีนี้คงไม่มีนะครับ ก็คงมีกิ่งไม้หักโค่นบ้าง ต้นไม้เทศบาลก็เข้าไปดูแลร่วมกับกอง
   ช่าง ก็ขอฝากท่านสมาชิกผมเข้าพ้ืนที่ก็จะแจ้งตัดตรงไหนก็อยากให้ท่านสมาชิกเข้าร่วม
   เพ่ือเป็นภาพลักษณ์ของเทศบาลในการไม่ละเลยไม่ทิ้งเขา ยกตัวอย่างต้นโพธิ์ที่วัดวังหมู
   เห็นได้ชัดเจนเลยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ต้นโพธิ์ล้ม 2 วันมาแล้วไม่เคยเห็นผู้ใหญ่บ้านเลย
   ครับ ไม่มีลงไปดูเลยมีท่านสท.ปลิมไปช่วยกันตั้งแต่วันแรกต้นไม้มันใหญ่ 2-3 วันกว่าจะ
   เสร็จ เครื่องมือก็ไม่ครบเท่าไรเลื่อยบาร์มันเล็ก มดก็เยอะ ปัญหาเยอะครับแต่ก็ผ่านไป
   ด้วยดีด้วยความร่วมมือของเรา อีกเรื่องนะครับในเรื่องของการเก็บค่าน้ า มันเป็นการ
   บังคับใช้เทศบัญญัติของเรา เราต้องมีความศักดิ์สิทธิ์ในการใช้ต้องเท่าเทียมกัน  
   ยกตัวอย่างปั๊มนิยมค้าขายมาหลายปีไม่เคยมาขออนุญาตไม่เคยจ่ายเงิน หลายอย่างเลย
   ครับจนมาถูกต ารวจทางหลวงมาตรวจสอบเลยโดนปรับเกี่ยวกับค้าน้ ามันเถื่อนเราก็แจ้ง
   ให้เขามาขออนุญาตนะครับแต่เขาไม่มาไม่ขอกระบวนการไม่จบ ต้องมีการแจ้งความให้
   หยุดขายคนที่จ่ายก็จ่ายตลอด ก็อยากให้ดูในเรื่องการใช้น้ าการถมดินถ้ามีคนฝ่าฝืนเรา
   ต้องมีมาตรการ แม้การลุกล้ าล าคลองก็เป็นหน้าที่เขาเราเขาถ่ายโอนมาให้ก็อยากให้เรา
   ท าเต็มที่ พอถ่ายโอนมาความศักดิ์สิทธิ์มันน้อยลงในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมาย ฝาก
   ด้วยนะครับ ไปร่วมกันชี้แนวเขตเจ้าหน้าที่ต ารวจบอกว่ามีคนกลั่นแกล้งทางเทศบาลไม่
   รู้เรื่องเลยที่รู้ก็รู้จากท่านสารวัตรปรับที่ศาลไปแล้ว ส าหรับที่ดินปั๊มนิยมวันที่ 16 
   ตุลาคม จะมีการรังวัดใหม่ ตลอดเส้นตั้งแต่หลังปั๊มข้ึนมาจนมาถึงบ้านครูแอนได้ไปคุย
   กับครูแอนแล้วครูแอนยินยอมและฝั่งของพลพุทราอีก 2 รายคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหา
   เจ้าของตัวจริงเขารู้ว่ามีทางอยู่ ช่างวินัยมาวัดตอนหลังทางหายไป ผมก็มีเท่านี้ครับ
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